

QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hà Đông, ngày 28 tháng 7 năm 2020

*

Số 51- CV/TG

Về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận.

Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp mới, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do các nguồn lây bệnh khác nhau trong cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây nhiễm (F0). Hà Nội là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người đã đi (du lịch, công tác...) tại thành phố Đà Nẵng. Thực hiện Công văn số 1704-CV/QU ngày 26/7/2020 của Ban Thường vụ Quận uỷ về “Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận”, với tinh thần “*Chống dịch như chống giặc*”, “*Không lơ là, chủ quan, không quá lo lắng, hoang mang*”, “*Thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội*”, Ban Tuyên giáo Quận uỷ đề nghị Các TCCS Đảng, các phòng, ban, đơn vị Quận tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể bám sát sự chỉ đạo, tiếp tục xác định giải pháp tuyên truyền là giải pháp quan trọng hàng đầu đảm bảo nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

2. Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “*tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*”; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 một cách nghiêm túc, không lơ là, chủ quan để nhân dân chủ động, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, các khuyến cáo, các kết luận, thông báo khẩn... của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố, Quận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Tập trung tuyên truyền đối với những người dân đã đi (du lịch, công tác...) tại thành phố Đà Nẵng và những nơi có liên quan đã được thông báo, chủ động thực hiện khai báo y tế, tự giác cách ly, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuyên truyền nhân dân tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua địa chỉ <https://tokhaiyte.vn>, ứng dụng NCOVI tại địa chỉ <https://ncovi.vn> và phần mềm HaNoi Smart City. Vận động nhân dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng: giữ gìn

vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tự giác khai báo y tế, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông, thường xuyên rửa tay..., tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục duy trì nước sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt.

Tuyên truyền nhân dân phối hợp với các cấp chính quyền giám sát, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng; phối hợp rà soát các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú, những trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn (nếu có).

Thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, tại Đà Nẵng, trên địa bàn Thủ đô, quận Hà Đông; cập nhật, cung cấp thường xuyên thông tin công tác phòng, chống dịch theo tinh thần “Phát hiện nhanh, xét nghiệm sớm, cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ” để nhân dân chủ động theo dõi, giám sát, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền việc xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, lợi dụng dịch bệnh tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật gây ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

3. Tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền thông qua Bản tin nội bộ, Công thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh Quận và cơ sở... đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch và thông tin nhanh chóng, kịp thời tới nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiếp tục sử dụng các phần mềm trực tuyến khai báo y tế và tiếp nhận thông tin về công tác phòng chống dịch.

Ban Tuyên giáo Quận uỷ đề nghị các TCCS Đảng, các phòng, ban, đơn vị triển khai hiệu quả, kịp thời phản ánh, báo cáo về Ban Tuyên giáo Quận uỷ qua địa chỉ Email: btg_quhadong@hanoi.gov.vn để tổng hợp báo cáo Quận uỷ./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU HN (b/c),
- Thường trực QU (b/c),
- UBND quận,
- Như đề gửi,
- Lưu TG.



Đào Minh Đức